

(ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564 (มติฉบับย่อ)

วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564

[ลำดับ] จากวาระที่/เรื่อง	มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ	มอบ
[6] 3.1 เรื่อง-รายงานสถานะทางการเงิน คณะแพทยศาสตร์ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)	รับทราบและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 1.ในการรายงานให้ดำเนินการนำสินทรัพย์รวม ในส่วนของค่าอาหารมาคิดรวมด้วยและควรจัดทำรายงานที่ไม่รวมค่าเสื่อมและเงินสมทบ ส่วนกลางต่างๆ เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลที่แท้จริง 2.เร่งดำเนินการจัดทำ Business Unit โดยอาจใช้ระเบียบบริหาร โรงพยาบาลที่คล้าย เสนอร่างไว้ 3.เร่งดำเนินการในการขอกรอบอัตรา ค่าจ้างเงิน แขนงคืนเพื่อขยายศักยภาพ โรงพยาบาล	งานบริหารงานการเงินและบัญชี/งาน บริหารงานยุทธศาสตร์ฯ
[7] 3.2 เรื่อง-รายงานผลการประเมินการบริหารงาน ของ คณะแพทยศาสตร์ และการประเมินตนเองของ คณะกรรมการ ประจำคณะแพทยศาสตร์-ปีการศึกษา 2563 (1 สิงหาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2564) (นำเสนอโดย รองคณบดี ฝ่ายบริหาร)	รับทราบและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 1. ค่า S.D. อาจจะไม่แสดงให้เห็นค่าจริง เพราะมีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนน้อย 2. ควรมีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม เนื่องจากค่า S.D. มีค่าสูงมาก	งานบริหารยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
[8] 3.3 เรื่อง-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธ ศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย และแผนยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 2) (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)	รับทราบและที่ประชุมให้เร่งดำเนินการในส่วน ของไตรมาสที่ 3 และ 4	งานบริหารยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
[12] 4.2 เรื่อง พิจารณาการเสนอขอดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ สาขาวิชา กุมารเวชศาสตร์ ของ นายแพทย์วราวุฒิ เกรียงบุรพา (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)	เห็นชอบ และดำเนินการตามระเบียบต่อไป ทั้งนี้ โดยงานวิจัยเรื่องที่ 2 ถ้ามีเลขหน้าแล้วให้ใส่เลข หน้าไว้ด้วย	งานบริหารและพัฒนาบุคลากร
[13] 4.3 เรื่อง (ร่าง) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงาน โรงพยาบาล (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)	เห็นชอบ และให้ทำหนังสือเวียนคณะกรรมการ ประจำคณะแพทยศาสตร์พิจารณาอีกครั้ง หลังจากที่มีการแก้ไขตามมติที่ประชุม คณะกรรมการประจำคณะฯ ในครั้งนี้ โดยที่ ประชุมมีข้อให้ปรับแก้ดังนี้ -note	งานบริหารยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

<p>[14] 4.4 เรื่อง (ร่าง) ระเบียบว่าด้วยกองทุนโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)</p>	<p>เห็นชอบ และให้ทำหนังสือเวียนคณะ กรรมการ ประจำคณะแพทยศาสตร์พิจารณา อีกครั้ง หลังจากที่มีการแก้ไขตามมติ ที่ประชุม คณะกรรมการประจำคณะฯ ในครั้งนี้ โดยที่ ประชุมมีข้อให้ปรับแก้ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ข้อ 9 ให้เปลี่ยนผู้อำนวยการ เป็น คณบดี และ ข้อ 14 ให้เปลี่ยน จากผู้อำนวยการ เป็นคณบดีรักษาการ 2.ให้แนบบกองทุนของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยเพื่อ เปรียบเทียบกับกองทุนโรงพยาบาล 	<p>งานบริหารยุทธศาสตร์และพัฒนางองค์กร</p>
<p>[15] 4.5 เรื่อง ทุนส่งเสริมการศึกษานิสิต คณะแพทยศาสตร์ (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต)</p>	<p>เห็นชอบ โดยใช้แหล่งที่มาของงบประมาณ อุดหนุนผลิตแพทย์ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือ เงินรับฝากเงินแผ่นดิน)</p>	<p>งานบริหารงานกิจการนิสิต</p>
<p>[16] 4.6 เรื่อง (ร่าง) ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์)</p>	<p>เห็นชอบและที่ประชุมเสนอให้มีการสำรวจ ความคิดเห็นของกลุ่มลูกค้า ว่าต้องการ งบประมาณแบบไหน เพื่อให้เหมาะสมกับความ ต้องการ เรื่องที่จะทำวิจัย</p>	<p>งานบริการวิชาการและการวิจัย</p>
<p>[17] 4.7 เรื่อง พิจารณา (ร่าง) การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่ บุคลากรทางการแพทย์ สังกัด โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2564 (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)</p>	<p>เห็นชอบการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ ตำแหน่งนัก สังกศสมเคราะห์ ที่มีใบประกอบวิชาชีพ โดยจ่าย ในอัตราละ 1,000 บาทต่อเดือน และดำเนินา รเสนอมหาวิทยาลัย ตามระเบียบต่อไป</p>	<p>งานบริหารและพัฒนานุคลากร</p>
<p>[20] 6.2 เรื่อง กำหนดวัน เวลา ประชุมครั้งต่อไป</p>	<p>ประชุมครั้งต่อไปวันพุธที่ 18 สิงหาคม-พ.ศ. 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม MD-206 อาคารสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา คณะแพทยศาสตร์</p>	<p>งานบริหารงานทั่วไป</p>